

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 02 năm 2021

Ngày 18/02/2021, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì phiên họp UBND huyện tháng 02 năm 2021. Dự phiên họp có Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện; Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02, các ý kiến thảo luận tại phiên họp, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. VỀ CÁC VĂN BẢN TRÌNH TẠI PHIÊN HỌP

Về kế hoạch Phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2021-2025, UBND huyện nhất trí thông qua, giao phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện tiếp thu chỉnh sửa một số nội dung các cơ quan tham gia, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG THÁNG 02/2021

Chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 theo kế hoạch (lúa đông xuân 628 ha, đạt 88,3% KH; ngô đông xuân 461 ha, đạt 100% KH), trên địa bàn huyện không có dịch bệnh phát sinh, không có cây trồng, vật nuôi chết rết.

Tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, các cơ quan, đơn vị trực Tết trên địa bàn; cấp phát quà hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn, bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết (66 người). Việc tổ chức đón Tết Nguyên đán trên địa bàn đảm bảo vui tươi, an toàn. Các lực lượng trực Tết đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; an ninh, trật tự được đảm bảo; trên địa bàn không có việc đốt pháo nổ, không để xảy ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, cháy rừng; giảm số vụ tai nạn giao thông (01 vụ, không có người chết), xô xát, đánh nhau (01 vụ), thực hiện cơ bản tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tập trung đông người.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3/2021

Với quan điểm tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa triển khai phát triển kinh tế - xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không để dư âm tốt, tâm lý du xuân làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ của năm 2021 và nhiệm vụ tháng 3/2021, cụ thể như sau:

1. Về phát triển kinh tế

a) Về sản xuất nông nghiệp

Tập trung chăm sóc lúa chiêm xuân, ngô và các cây trồng khác... Làm tốt công tác kiểm tra đồng ruộng kịp thời phát hiện và phòng, chống không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng. Rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị đất và các điều kiện khác cho sản xuất vụ mùa: Ngô; Dong riêng.

Làm tốt công tác PCCCR rừng, quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng (một số xã ứng trước kinh phí để chi trả cho Nhân dân có điều kiện đón tết như Bản Bo, Bản Hon, Sơn Bình; các xã còn lại căn cứ kế hoạch sớm triển khai thực hiện đảm bảo đúng, đủ, hạn chế việc khiếu kiện; hướng dẫn, định hướng cho các hộ sử dụng số tiền được chi trả để tái đầu tư sản xuất hoặc làm các công trình phúc lợi có hiệu quả lâu dài).

Tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng... trên đàn gia súc; không để dịch bệnh lây lan làm ảnh hưởng đến chăn nuôi của người dân và tỷ lệ tăng trưởng đàn gia súc của huyện; khuyến khích nhân dân tăng cường tái đàn lợn.

Trên cơ sở đăng ký của UBND các xã xác định tiêu chí hoàn thành năm 2021, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tăng cường phối hợp, giúp đỡ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm 2021.

Thực hiện các mô hình liên kết trồng chuối, chanh leo... giữa các xã, thị trấn và các doanh nghiệp.

b) Về quản lý tài nguyên, quản lý đất đai

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, khoáng lỏng, đùn đầy trách nhiệm. Thanh tra huyện tiếp tục

triển khai thực hiện cuộc thanh tra về công tác quản lý đất đai tại UBND xã Bản Bo theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND huyện.

c) Về thu ngân sách trên địa bàn và xây dựng cơ bản

Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu ngân sách ngay từ đầu năm, xác định lộ trình trong năm đảm bảo thu đúng, thu đủ.

Ban Quản lý dự án, các phòng, ban, đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp, nhà thầu triển khai thực hiện các công trình theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để triển khai thực hiện các công trình năm 2021.

Ban quản lý dự án phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên - Môi trường; UBND xã Hồ Thầu khảo sát, tham mưu sớm lập dự án di chuyển cho 37 hộ dân tại bản Phô xã Hồ Thầu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Ban Quản lý dự án chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng tham mưu xây dựng quy trình, thủ tục về Đầu tư xây dựng cơ bản gửi Lãnh đạo UBND huyện trước ngày 25 tháng 02 năm 2021.

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 22/CV-BCĐ của ngày 15/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tích cực rà soát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm người trở về từ vùng dịch tỉnh Hải Dương và văn bản chỉ đạo của UBND huyện: Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 và trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương kể từ ngày Mùng 2 Tết đến nay; khuyến cáo người dân chủ động đến với Trạm Y tế xã, thị trấn để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn.

Trung tâm Y tế hướng dẫn, giám sát, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện kết quả nội dung trên. Đồng thời, tiếp tục chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, hóa chất, thuốc, vật tư... sẵn sàng đáp ứng với tình huống phòng chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

Công an huyện, Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định của Bộ Y tế thuộc phạm vi áp dụng, lĩnh vực quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

3. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội

- Y tế: Làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện, xã, thị trấn; các đồng chí thuộc các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát khai báo y tế; cách ly tại nhà và các trung tâm cách ly.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trường học thực hiện tốt công tác vệ sinh trường, lớp, tiêu độc khử trùng trước khi học sinh nhập học (dự kiến ngày 22/02/2021); Thực hiện nghiêm theo Công văn 361/UBND-VX ngày 16 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc cho học sinh trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; thực hiện tốt công tác vận động học sinh ra lớp sau khi kết thúc nghỉ Tết, đảm bảo sỹ số và chất lượng dạy học; Không tổ chức hội vui xuân để tránh tập trung đông người trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

- Phòng Văn hoá - Thông tin phối hợp UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn các khu, điểm du lịch tăng cường công tác chỉnh trang, thu hút du khách, đồng thời thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo hướng dẫn các xã dừng tổ chức các hoạt động lễ hội vui xuân. Triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc theo lộ trình.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động liên hệ các đơn vị đào tạo để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Quốc phòng - An ninh

- Ban Chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức giao nhận quân năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng được giao. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, đúng quy định và an toàn.

- Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu xử lý các phát sinh

ngay tại cơ sở, lưu ý quản lý chặt việc xuất cảnh lao động trái phép sau dịp Tết Nguyên đán. Làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình trong phòng chống dịch Covid-19; nắm tình hình các cá nhân, hộ gia đình có ý định di cư tự do; tăng cường vấn đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 02 năm 2021. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo đề các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lương Văn Lãng